

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : สยามรัฐ	61265109
Date : 17 ส.ค. 2561	Page : 2 No :



ปีนี้ราคาอ้อยจะตกต่ำ

สินค้าเกษตรประมูภูมิ เช่น ต้นอ้อย, หัวมันสำปะหลัง, เมล็ดข้าวโพด, เมล็ดข้าว, ผลไม้ต่างๆ เป็น “ตัวลางสุด” ในวงจรตลาด จึงมักจะถูกกดราคาเอาไว้ ถ้าเกษตรกรหวังพึ่งรายได้ปีละครั้งจากสินค้าตัวเดียว ก็ยากที่จะมีรายได้ดีจนสามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวไร่-ชาวนาในประเทศไทยที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกพืชชนิดเดียวต้องขาดทุนและยากจนลงเรื่อยๆ

ปีนี้ชาวไร่อ้อยลำบากแน่ๆ ซึ่งเราได้คาดการณ์ไว้และนำเสนอในบทบรรณาธิการ ฉบับวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

สถานการณ์ขณะนี้ปรากฏว่าราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเหลือ 11-12 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งจะทำให้ราคาอ้อยฤดูใหม่ที่จะเริ่มเปิดหีบช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ อาจจะตกต่ำอย่างมาก จะเกิดปัญหาวิกฤติราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่คาดว่าจะไม่เกิน 730 บาท/ตัน ถือว่าต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ในอดีต เมื่อราคาอ้อยตกต่ำ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ก็บีบบังคับให้ช่วยเหลือได้เสมอ แต่ปัจจุบันคงจะยากเสียแล้ว เพราะประเทศไทย “ลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ” ไปแล้ว เนื่องจากไทยเราถูกบราซิลฟ้องร้องในองค์การการค้าโลก WTO ว่าประเทศไทยมีกลไกอุดหนุนเอกชนในการส่งออก และอุดหนุนเกษตรกรให้หันมาปลูกอ้อย ทั้งระบบโควตา และมาตรการจูงใจ ที่ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของดับเบิลยูทีโอ ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายตกต่ำอย่างหนัก คณะ คสช. จึงต้องใช้มาตรา 44 ประกาศให้ลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ

ลอยตัวไปแล้วก็ต้องมีทั้งผู้เสียประโยชน์และผู้ได้ประโยชน์ เมื่อแรกประกาศลอยตัวเมื่อปลายปีที่แล้ว ก็มีแต่เสียงสะท้อนสนับสนุนการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลว่าจะไม่กระทบกระเทือนอะไร แต่พอมาถึงวันนี้ก็รู้แล้วว่า ราคาอ้อยจะตกต่ำ ซึ่งนั่นหมายความว่า ชาวไร่อ้อยจะเป็นฝ่ายรับความเดือดร้อน มากแน่ๆ

เมื่อปีที่แล้ว ฤดูกาลผลิต 2560-2561 ‘อ้อย’ ถูกส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ ‘นาข้าว’ เพื่อปรับเปลี่ยนตามแนวทางของเกษตรแปลงใหญ่สอดคล้องนโยบายประชารัฐ และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มีพื้นที่ในโครงการในปี 2561 ประมาณ 100,000 ไร่ แต่ด้านชาวไร่อ้อยมีการปลูกอ้อยตามโครงการนี้มากกว่าแสนไร่ เนื่องจากรัฐบาลมีการเชิญชวนผ่านสื่อต่างๆ ให้ปลูกอ้อยแทนข้าว อีกทั้งผลตอบแทนด้านราคาจากปีก่อนหน้านั้น อ้อยได้ราคาดีกว่าข้าวเกษตรกรจึงหันมาปลูกอ้อยในนาข้าวกันมากขึ้น ส่งผลให้มีผลผลิตเกินกว่าเป้าหมายไปมากจากเดิมนปี 2559 ที่มีอ้อยทั้งหมด 92.95 ล้านตันอ้อยในปี 2560 มีปริมาณอ้อยกว่า 3 แสนตันอ้อย เมื่อผลผลิตล้นตลาด ก็ถูกกดราคา

ยิ่งปีนี้ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะตกต่ำมากด้วย ชาวไร่อ้อยไทยจึงลำบากแน่

